

THÔNG BÁO
Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương: Thanh tra tỉnh, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong và UBND thành phố Đông Hà.

Số công dân đăng ký tiếp 36 lượt/41 người/36 vụ việc, trong đó 10 lượt/10 người/10 vụ việc được các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp, hướng dẫn và giải thích. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 26 lượt/31 người/26 vụ việc.

Sau khi nghe công dân trình bày, ý kiến của các địa phương, cơ quan tham dự tiếp công dân. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Bà Nguyễn Thị Duyên, trú tại số 08 Cao Xuân Dục, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh giải quyết việc bán nhà và đất thuộc sở hữu Nhà nước (ngôi nhà số 25, Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà) cho Bà tại thời điểm Bà nộp đơn năm 2012.

Kết luận: Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh căn cứ quyết nghị của HĐND tỉnh về phương án bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (ngôi nhà số 25, Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà) tại kỳ họp lần thứ 7 khóa VIII của Hội đồng nhân dân tỉnh để tham mưu văn bản trình UBND tỉnh trả lời công dân trước ngày 15/5/2022.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiệp, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của bà khiếu nại Quyết định số 1096/QĐ-KPHQ ngày 10/5/2021 đến nay đã quá thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Kết luận: Vấn đề này, giao Văn phòng UBND tỉnh xem xét Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Tiệp tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân trước ngày 15/5/2022.

3. Ông Lê Quang Lữ, trú tại 43 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, trình bày: phản ánh việc Công ty TNHH MTV Hải Nguyên 45 kinh doanh cây xăng dầu tại thị xã Quảng Trị không đảm bảo về môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và vi phạm các điều kiện về xây dựng, kinh doanh xăng dầu.

Kết luận: Vụ việc đã được các sở, ngành và UBND tỉnh kiểm tra, xác minh, trả lời nhưng công dân tiếp tục phản ánh. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND thị xã Quảng Trị và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất UBND

tình trả lời nội dung phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật (nếu có vi phạm đề nghị tạm dừng hoạt động kinh doanh của Công ty), hoàn thành báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/5/2022.

4. Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại 11, Trần Phú, khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết xin giao đất cho gia đình mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà nhiều văn bản (Thông báo số 203/TB-UBND ngày 10/12/2021, Thông báo số 59/TB-UBND ngày 04/4/2022). Tuy nhiên, UBND thành phố Đông Hà đã báo cáo một số vướng mắc do thửa đất nhỏ hẹp đủ tiêu chuẩn diện tích tối thiểu tối được phép tách thửa, tuy nhiên do thửa đất có hình dạng đặc biệt (hình nan quạt) không sử dụng vào mục đích công cộng; đồng thời không lập hồ sơ tổ chức đấu giá vì ảnh hưởng đến vị trí hai mặt tiền của nhà ông Nguyễn Đức Hưng và chỉ có hộ ông Hưng liền kề đã sử dụng, có quy hoạch ổn định. Từ thực tế hiện trạng trên, để đảm bảo quyền lợi cho ông Nguyễn Đức Hưng, tránh lãng phí quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách địa phương, đảm bảo mỹ quan đô thị, UBND tỉnh đồng ý kiến nghị của công dân, giao UBND thành phố Đông Hà thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Đức Hưng không thông qua hình thức đấu giá.

Giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng trực tiếp chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà cấp bổ sung Giấy CNQSD đất cho công dân trong quý II/2022.

5. Ông Vũ Thế Tuyến, trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc giải quyết đơn tố cáo ghi ngày 09/7/2021 của gia đình ông.

Kết luận: Nội dung Đơn tố cáo tiếp của ông ghi ngày 09/7/2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh trả lời tại Thông báo số 70/TB-UBND ngày 27/5/2021, qua rà soát, nội dung đơn không có tình tiết mới, ông không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới. Căn cứ Điều 28 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND tỉnh không xem xét, giải quyết. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh văn bản trả lời công dân trước ngày 20/5/2022.

6. Ông Trần Quang Liệu, trú tại Hiệp Hoà, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá, trình bày: kiến nghị về việc Công ty Cổ phần Điện gió Amaccao Quảng Trị thi công công trình dự án điện gió trên 03 ha đất rừng của gia đình ông mà không có thông báo, quyết định thu hồi đất và chưa được bồi thường.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa làm việc với Công ty Cổ phần Điện gió Amaccao Quảng Trị xử lý nội dung kiến nghị của công dân. Trường hợp không thỏa thuận được, hướng dẫn công dân hoặc Công ty Cổ phần Điện gió khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự theo quy định của pháp luật.

07. Bà Nguyễn Thị Dục, trú tại khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Linh

giải quyết việc gia đình bà xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (thửa số 99, tờ bản đồ số 22) tại vùng đất Nam Cây xăng thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, nhưng đến nay, UBND huyện Vĩnh Linh không xem xét giải quyết.

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 992/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Yêu cầu Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

8. Bà Đinh Thị Lành, trú tại 92 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Kiến nghị, phản ánh UBND thị trấn Hồ Xá, UBND huyện Vĩnh Linh thu hồi đất thực hiện Dự án quy hoạch khu đô thị Tây Nam không đúng quy định của pháp luật.

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 992/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Linh. Yêu cầu Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

9. Ông Hồ Viết Thúy (con bà Bùi Thị Trâm), trú tại Xóm Mới, thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông.

Kết luận: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong giải quyết và trả lời cho bà Trâm rất nhiều văn bản (Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 29/12/2017; Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 01/02/2018; Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 15/4/2020). Tuy nhiên, gia đình bà Trâm không phối hợp cùng cơ quan chức năng ở địa phương để giải quyết. Đề nghị ông Hồ Viết Thúy phối hợp với UBND huyện Triệu Phong để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp công dân không phối hợp để giải quyết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ban hành Thông báo từ chối tiếp nhận đơn của công dân theo quy định của pháp luật.

10. Bà Lê Thị Kiều, trú tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, trình bày: Kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Hữu Phước trái quy định pháp luật (hợp đồng chuyển nhượng giả mạo chữ ký, hộ khẩu ông Lê Hữu Phước không có ở địa phương); phản ánh ông Lê Hữu Phước xây dựng trái phép trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

Kết luận: Nội dung kiến nghị, tố cáo của bà, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã có văn bản số 877/UBND-NC ngày 22/3/2022 trả lời cho bà. Đề nghị bà liên hệ và chờ đợi việc giải quyết của UBND huyện Triệu Phong.

11. Các ông, bà: Nguyễn Thị Tương, Võ Viết Vang, Nguyễn Bằng, Trần Đình Phương, trú tại thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (ở từ năm 1999 đến nay, ổn định không tranh chấp, đúng hiện trạng đo đạc...) cần xác minh làm rõ hiện trạng sử dụng đất tên gọi và diện tích sử dụng.

Kết luận: Vấn đề này, Thanh tra tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai tại xã Hải Ba. Sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời; giao Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đề nghị các hộ dân chờ đợi.

12. Bà Lê Thị Thúy, trú tại đội 8, thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị về đơn tố cáo của gia đình bà đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời.

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4731/UBND-NC ngày 06/10/2021, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng giải quyết theo thẩm quyền. UBND huyện Hải Lăng đã có Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 23/11/2021, Báo cáo số 533/BC-UBND ngày 17/12/2021 và trả lời đến bà. Đề nghị Bà gửi đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo, để được xem xét, thụ lý giải quyết theo luật định.

13. Bà Hồ Thị Xuân, trú tại 56, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường không chấp hành nội dung tại Công văn số 4068/UBND-TN ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc.

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 11/5/2018, không công nhận đơn và tại Điều 2 của Quyết định giải quyết có nội dung như sau: “Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan tham mưu thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Xuân theo sự thỏa thuận ngày 15/7/2016 của các anh chị em trong gia đình bà Xuân về việc thỏa thuận phân chia đất ở của cha mẹ bà là ông Hồ Sỹ Khoai và bà Hoàng Thị Quýt thuộc thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE549111 ngày 09/8/2006 để bà thực hiện chuyển nhượng và chấm dứt khiếu nại”. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện, tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc thực hiện còn vướng mắc về pháp lý “do văn bản thỏa thuận ngày 15/7/2016 của các chị em trong gia đình bà Xuân chưa được công chứng hoặc chứng thực. Vì vậy, hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất không đảm bảo đúng theo quy định”. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho công dân rõ. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

14. Ông Phan Văn Hiếu, trú tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, trình bày: khiếu nại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Trần Ngọc với ông Phan Hùng (bố ông Hiếu)

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết. Ngày 17/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 711/STNMT-TTr về việc rà soát đơn khiếu nại của ông là không đủ điều kiện thụ lý vì thời hiệu giải quyết đã hết. UBND tỉnh đề nghị ông gửi đơn đến Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

15. Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị về việc cấp lại Giấy CNQSD đất theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại lần 2 cho gia đình bà; phản ánh việc cấp giấy CNQSD đất cho gia đình ông Võ Lợi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.

Kết luận: Nội dung cấp lại Giấy CNQSD đất theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện Hải Lăng đã

tiến hành cấp lại giấy CNQSD đất số CM 512264 đúng diện tích 252 m² cho hộ gia đình bà theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006; về phần đất gia đình bà đang tranh chấp với gia đình ông Võ Lợi, đề nghị bà làm đơn khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

16. Ông Lê Chí Nguyên, trú tại khu phố 3, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị việc áp giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện công trình đường Trần Nguyễn Hãn cho gia đình ông không thỏa đáng.

Kết luận: Đề nghị ông có đơn khiếu nại gửi đến UBND thành phố Đông Hà để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

17. Bà Lê Thị Nữ, trú tại thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, trình bày: tố cáo bà Hoàng Thị Thịnh kinh doanh tạp hóa tại Chợ Phương Lang nhiều lần cố ý phá hoại tài sản của bà.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo Công an huyện Hải Lăng kiểm tra, xử lý nội dung tố cáo của bà Lê Thị Nữ, báo cáo UBND tỉnh, trả lời công dân trước ngày 20/5/2022.

18. Ông Phan Thanh Vinh, trú tại Đội 5, thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, trình bày: kiến nghị việc Văn phòng ĐKKĐ huyện Hải Lăng không giải quyết thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình ông.

Kết luận: Vấn đề này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung kiến nghị và trả lời cho công dân, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022

19. Ông Đặng Anh Xuân, trú tại 15, Lê Hữu Trác, khu phố Phú Thi, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị giải quyết hồ sơ đề ông được hưởng chế độ nhiệm chất độc hóa học.

Kết Luận: Vấn đề này, Cục Người có công đã có văn bản số 143/NCC - CS2 ngày 26/01/2022 về việc trả lời Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ nhiệm chất độc hóa học. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản của Cục Người có công nêu trên, trả lời công dân rõ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2022.

20. Ông Nguyễn Mậu Hồng Việt, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị UBND thành phố Đông Hà không giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông, mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo giao đất cho gia đình.

Kết luận: Vấn đề này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc vướng mắc khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5933/UBND-TN ngày 24/12/2020 để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết vụ việc đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

21. Ông Nguyễn Thế Khuyên, trú tại làng Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc hỗ trợ xây dựng khu lăng miếu Ngải Bà, làng Lập Thạch, bị ảnh hưởng do xây dựng đường phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ, thành phố Đông Hà thuộc Dự án GMS.

Kết luận: Vấn đề này, Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có văn bản số 1969/SKH-KTN ngày 06/9/2021 đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện theo phương thức hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn kinh phí của dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông. Hiện nay, các cơ quan đang tham mưu thực hiện, đề nghị công dân chờ đợi.

22. Ông Cao Văn Dũng, trú tại thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị việc UBND huyện Vĩnh Linh chậm giải quyết lại nội dung đơn khiếu nại ghi ngày 01/3/2021 của gia đình ông.

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông. Nếu ông không đồng ý với nội dung quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, đề nghị ông thực hiện theo Điều 2 của Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 30/3/2022.

23. Ông Phan Văn Nhân, trú tại 115 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, trình bày: không đồng ý theo nội dung, cách giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh về việc bị phạt hành chính lỗi đo nồng độ cồn, cần làm rõ một số nội dung, trình tự giải quyết khiếu nại của công dân.

Kết luận: Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết lần đầu tại Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Sau khi rà soát UBND tỉnh đã trả lời cho ông rõ. Nếu ông không đồng ý việc giải quyết đề nghị ông thực hiện theo Điều 3 của Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 28/01/2022

24. Ông Trần Ngọc Huệ, trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, trình bày: khiếu nại tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Phan Thị Hiền trú tại thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh

Kết luận: Vấn đề này, giao Văn phòng UBND tỉnh xem xét Báo cáo số 390/BC-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh đơn tranh chấp đất đai giữa bà Phan Thị Hiền và ông Trần Ngọc Huệ tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải quyết nội dung khiếu nại của công dân trước ngày 15/5/2022.

25. Bà Nguyễn Thị Như Huệ, trú tại 23 Ngô Quyền, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, trình bày: Tố cáo bà Lê Thị Thu Hà nguyên Phó hiệu trưởng và bà Phạm Thị Hồng Hạnh nhân viên kế toán trường Mầm non Hải Tân đã lợi dụng chức vụ làm thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm pháp luật trong việc chi tiêu nguồn kinh phí của Trường Mầm non Hải Tân, Hải Phong, Hải Lăng, nhưng đến nay Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Kết luận: Vấn đề này, ngày 17/3/2022 UBND tỉnh có Công văn số 1066/UBND-NC giao Thanh tra tỉnh xem xét đơn tố cáo của công dân. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang xem xét hồ sơ vụ việc theo quy định. Đề nghị bà chờ đợi.

26. Ông Trần Văn Giáo, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2539/KL-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 203/TB-UBND ngày 10/12/2021 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2022. Trường hợp việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 2539/KL-UBND ngày 06/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu UBND thành phố Đông Hà báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, xử lý, giải quyết.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo kết luận. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung thông báo kết luận này./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp dân Trung ương;
- TT/TU: TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự TCD;
- Công an tỉnh;
- CVP, các PCVP, CV;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban TCD các huyện, thị xã; thành phố;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Niêm yết tại Trụ sở TCD tỉnh;
- Lưu: VT, NC, BTCD_(3b)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Cửu